

'ราคาพลังงาน' ตัวแปรศึกเลือกตั้งอินโดฯ

กรุงเทพธุรกิจ ● ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด หรือ "โจโกวี" ของอินโดนีเซีย มีแผนเพิ่มเงินอุดหนุนราคาน้ำมัน เพราะกังวลว่าปัญหาราคาน้ำมันแพงในประเทศจะส่งผลเสียต่อการที่เขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ในการเลือกตั้งทั่วประเทศปีหน้า ถือเป็นอาการกลับลำเพราะก่อนหน้านี้ ผู้นำอินโดนีเซียเคยประกาศว่าจะลดเงินอุดหนุนราคาน้ำมันและจัดสรรเงินทุนไปทำโครงการต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่านี้

ภายใต้แผนการครั้งนี้ของวิโดโด จะทำให้เงินอุดหนุนราคาน้ำมันในประเทศเพิ่มเป็น 1,000 รูเปียะห์ต่อลิตร หลังจากที่รัฐบาลลดเงินอุดหนุนเหลือลิตรละ 500 รูเปียะห์ ในปี 2559 ซึ่งการเพิ่มเงินอุดหนุนในส่วนนี้ทำให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณราว 8 ล้านล้านรูเปียะห์ หรือ 0.4% แต่การใช้จ่ายในส่วนนี้ของรัฐบาลอาจจะมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศขณะนั้น

โจโกวี ซึ่งขึ้นมารับบริหารประเทศเมื่อปี 2557 พร้อมทั้งประกาศลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้รัฐบาลอินโดนีเซียมีงบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญอันดับต้นๆ ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

การที่น้ำมันมีราคาถูกช่วยให้อินโดนีเซียที่มีประชากรมากที่สุดของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดการช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้ประมาณ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ และเดินหน้าโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อไปได้โดยยังคงรักษ้อัตรากារเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ประมาณ 5%

การกลับลำเกี่ยวกับเงินอุดหนุนราคาน้ำมันครั้งนี้ สะท้อนถึงความไม่มั่นใจที่จะชนะการเลือกตั้งของวิโดโดได้เป็นอย่างดี เพราะราคาน้ำมันเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนมาทุกยุคทุกสมัย โดยราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเพราะรัฐบาลลดเงินอุดหนุนจะถูกกระแสต่อต้านจากคนในสังคมและท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง

ที่ผ่านมาบรรดานักวิเคราะห์ในแวดวงการเมืองโลกหลายคน ให้ความเห็นว่า สิ่งที่โจโกวี ต้องพยายามรักษาระดับความสมดุลของความพอใจคนในประเทศ ควบคู่ไปกับการความต้องการของนักลงทุนต่างประเทศ มี 3 เรื่องด้วยกันและทั้ง 3 เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ซึ่งก็คือ การอุดหนุนราคาน้ำมัน

ทุกวันนี้ ชาวอินโดนีเซียใช้น้ำมันราคาถูกที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และรัฐบาลใช้งบประมาณ 1 ใน 5 ของประเทศอินโดนีเซียมาอุดหนุน เพราะฉะนั้น หากราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ย่อมส่งผลกระทบต่อแรงกระตุ้นการควบคุมรายจ่ายประจำปีของอินโดนีเซียอย่างมาก

ต่อมาคือ อัตราการเติบโตทาง



เศรษฐกิจ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) โดยเฉลี่ยของอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 5% แต่โจโกวี ประกาศว่าจะทุ่มงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและภาคการผลิตให้มากที่สุดเพื่อให้จีดีพีประเทศขยายตัวให้มากกว่านี้

เรื่องที่ 3 คือ การลงทุนจากต่างประเทศ ภาคเอกชนต่างคาดหวังว่าโจโกวีจะแสดงฝีมือเพิ่มเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ซึ่งโจโกวีและคณะรัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าให้ถูกต้อง และแม่นยำเพื่อนำพาอินโดนีเซียให้ก้าวสู่ความเจริญ

มั่งคั่ง ที่จะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในประเทศ

ก่อนหน้านี้ โจโกวี ให้คำมั่นว่าอินโดนีเซียจะขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดหมายเลข 4 ของโลกภายในปี 2588 หรือภายในอีก 28 ปีข้างหน้า ซึ่งการคาดการณ์นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการคิดคำนวณที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานของรัฐมนตรีประสานงานทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ (บีบีเปนาส)

โจโกวี กล่าวว่า จากข้อมูลการคำนวณอินโดนีเซียจะขึ้นแท่นเป็นประเทศขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดหมายเลข 4 ของโลก และอินโดนีเซียเชื่อมั่นในการคำนวณนี้ เนื่องจากจัดทำโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ คงไม่มีใครสงสัยในความสามารถของรัฐมนตรีทั้ง 2 กระทรวงอย่างแน่นอน คนเหล่านี้ล้วนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก

โจโกวี กล่าวด้วยว่า จากการคำนวณ

ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพบว่า ภายในปี 2588 หรือในอีก 28 ปีข้างหน้าซึ่งปีนั้นจะเป็นวาระครบรอบ 100 ปีการได้รับเอกราชของอินโดนีเซีย และอินโดนีเซียจะมีประชากร 309 ล้านคน ตัวเลขเศรษฐกิจจะเติบโตที่ 6% ส่วนมูลค่าจีดีพี จะอยู่ที่ 9.1 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้ต่อหัวประชากรของอินโดนีเซียช่วงนั้นจะอยู่ที่ 2.9 หมื่นดอลลาร์ต่อหัว

ปัจจุบัน รายได้ต่อหัวประชากรของอินโดนีเซียอยู่อันดับ 5 ของภูมิภาคอาเซียน ตกปีละ 3,469 ดอลลาร์ อันดับ 1 คือสิงคโปร์ 50,714 ดอลลาร์ ตามด้วยบรูไน 36,521 ดอลลาร์ มาเลเซีย 8,617 ดอลลาร์ และไทย อยู่อันดับ 4 รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ที่ปีละ 5,281 ดอลลาร์ ขณะที่ 6 อันดับกลุ่มท้ายคือฟิลิปปินส์ 2,255 ดอลลาร์ เวียดนาม 1,326 ดอลลาร์ ลาว 1,204 ดอลลาร์ กัมพูชา 934 ดอลลาร์ และเมียนมา 804 ดอลลาร์

ขณะที่โรดริโก ซาเวส ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำอินโดนีเซีย กล่าวว่า เศรษฐกิจของอินโดนีเซีย มีแนวโน้มขยายตัว 5.3% ในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกและการบริโภค โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซียมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว แต่เศรษฐกิจอาจได้รับผลกระทบหากสภาวะการค้าในระดับโลกอ่อนแอลง และการบริโภคของภาคเอกชนลดน้อยลง